



ประกาศสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน
เรื่อง การออกมาตรการในการสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์กลางการค้าผลไม้นำเข้าและส่งออก
ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

หนังสือสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน สัตว์และพืช เลขที่ 15 ปี 2566

เพื่อลงลึกสู่การปฏิบัติตามนโยบาย "5 ด้านที่ใหญ่ขึ้น" ในการพัฒนาเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีน และการดำเนินงานที่สำคัญของเขตฯ กว่างซีจ้วง ศุลกากรแห่งชาติจีนสนับสนุนเขตฯ กว่างซีจ้วงที่ติดกับอาเซียนสร้างศูนย์กลางการค้าผลไม้นำเข้าและส่งออก โดยได้ออก "มาตรการในการสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์กลางการค้าผลไม้นำเข้าและส่งออกในเขตฯ กว่างซีจ้วง" และได้แจ้งมาให้เขตดูแลของศุลกากรของท่านทราบ และขอให้ดำเนินการศึกษาเพื่อกำหนดมาตรการที่ละเอียดแล้วแจ้งให้ศุลกากรแห่งชาติทราบต่อไป

สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน
26 ธันวาคม 2566

มาตรการในการสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์กลางการค้าผลไม้นำเข้าและส่งออกในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

1. การดำเนินการ "สองส่วนการเข้าถึง" ของผลไม้ที่เข้ามาในศูนย์กลางการค้าผลไม้ที่ตรงตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อนุญาตให้รถบรรทุกผลไม้นำเข้าที่ถูกสุ่มตัวอย่างไปตรวจในห้องปฏิบัติการ สามารถปล่อยรถบรรทุกผลไม้ออกจากด่านมาเก็บรักษาที่ศูนย์กลางการค้าผลไม้ก่อนได้ เมื่อผลการตรวจผ่านจึงจะสามารถจำหน่ายผลไม้ออกไปได้ มีการสร้าง green lane สำหรับผลไม้นำเข้าจากอาเซียนเพื่อให้ได้สิทธิในการตรวจกักกันก่อนสินค้าชนิดอื่น ๆ มีการสร้างกลไกการตรวจปล่อยที่รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการผ่านด่านศุลกากรของผลไม้นำเข้า

2. ปรับปรุงขั้นตอนการวิเคราะห์การตรวจกักกันเพื่ออนุญาตให้นำเข้าสินค้าผลไม้ชนิดใหม่เร่งรัดให้ผลไม้จากอาเซียน (รวมผลไม้แช่แข็ง) สามารถนำเข้าได้โดยเร็ว เพื่อขยายการค้าผลไม้คุณภาพในกลุ่มประเทศอาเซียนไปยังจีนให้มากขึ้น

3. สรรวจผลไม้ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่อยู่ในเงื่อนไขการตรวจสอบกักกันโรค (ตามรายชื่อผลไม้ที่จีนอนุญาตให้นำเข้า) ที่ขนส่งผ่านประเทศที่สามเพื่อส่งไปจีน ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ผลไม้เวียดนามที่เข้าสู่ศูนย์กลางการค้าผลไม้สามารถดำเนินการตรวจสอบกักกันสินค้าที่ด่านในรูปแบบ "การวิเคราะห์ความเสี่ยง + การตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง" เสริมสร้างการควบคุมที่แม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบกักกัน และปรับปรุงประสิทธิภาพการผ่านพิธีการศุลกากร

4. ภายใต้การประเมินที่มั่นใจได้ว่าระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อนุญาตให้ผลไม้อาเซียนที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์การตรวจกักกันเพื่อนำเข้า (ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่จีนอนุญาตให้นำเข้า) สามารถขออนุญาตดำเนินการเป็นกรณีเฉพาะเพื่อนำเข้ามาจัดแสดงได้ โดยผลไม้ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเป็นกรณีเฉพาะนี้เพื่อใช้ในการจัดแสดงเท่านั้น ไม่สามารถแจกจำหน่าย และเข้าสู่กระบวนการหมุนเวียนในตลาดได้

5. สนับสนุนผลไม้อาเซียนเข้าสู่ศูนย์กลางการค้าผลไม้เพื่อแปรรูป บริษัทที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้วัตถุดิบผลไม้คุณภาพจากอาเซียนเพื่อมาแปรรูป แต่ผลไม้เหล่านั้นยังไม่ผ่านการวิเคราะห์การตรวจกักกันเพื่อให้นำเข้า (ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่จีนอนุญาตให้นำเข้า) สามารถดำเนินการทดลองนำเข้าได้ ภายใต้ นโยบาย "หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนโยบาย" โดยบริษัทแปรรูปต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด การทดลองนำเข้าผลไม้จำกัดเฉพาะเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อแปรรูปในบริษัทที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถนำเข้าเพื่อจำหน่ายในตลาดได้ เศษและกากผลไม้ภายหลังการแปรรูปต้องถูกนำไปกำจัดโดยไม่เป็นอันตราย ภายใต้การควบคุมของศุลกากร

6. ผลักดันให้เวียดนามใช้ระบบใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ของจีน (ระบบ Ecert) เพื่อดำเนินการให้สามารถตรวจสอบใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับผลไม้และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ของเวียดนามที่ส่งไปจีนผ่านระบบเครือข่ายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบใบรับรอง และพัฒนาการค้าสินค้าเกษตรที่นำเข้าและส่งออกระหว่างจีนและเวียดนามให้แข็งแกร่ง

7. ในศูนย์กลางการค้าผลไม้ สำหรับผลไม้ที่ส่งออกจะดำเนินการแบบบูรณาการโดยให้มีการยื่นสำแดง การตรวจสอบและตรวจกักกันสินค้าแบบรวมศูนย์ เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ลดต้นทุนพิธีการศุลกากร

8. เสริมสร้างการวิจัยนโยบายข้อตกลงการค้าเสรี เช่น ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นต้น ช่วยผู้ประกอบการส่งออกในการตอบสนองต่อมาตรการการค้าทางเทคนิคจากต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น แนะนำผู้ประกอบการให้เข้าใจนโยบายการค้าของประเทศคู่ค้าอย่างทันทั่วถึง ผลักดันผลไม้ส่งออกของจีนให้ผ่านการวิเคราะห์การตรวจกักกันกับประเทศคู่ค้าเพื่อให้ส่งออกได้เพิ่มขึ้น

9. เสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับประเทศในอาเซียนด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ การจัดการ มาตรฐานและอื่น ๆ ศึกษาการจัดตั้งกลไกการยอมรับการควบคุมตรวจสอบและผลการทดสอบการกักกันผลไม้นำเข้าและส่งออกที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกทางการค้าข้ามพรมแดน

ข้อคิดเห็นของฝ่ายเกษตรกร กว่างโจว

การที่สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนออกมาตรการในการสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์กลางการค้าผลไม้นำเข้าและส่งออกในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จะช่วยยกบทบาทการนำเข้าผลไม้จากอาเซียนของเขตฯ กว่างซีจ้วง ให้โดดเด่นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเปิดตลาดผลไม้ชนิดใหม่ ๆ ของไทยมายังจีนได้

แหล่งข้อมูล: <http://gdfs.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/zfxxgkml34/5600210/index.html>